
 
ระเบียบวาระการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยวิสามัญท่ี 1/2565 ครั้งที่ 1 
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 แจ้งประกาศอ าเภอหางดง เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยวิสามัญ                    

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3/2565 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถามทั่วไป 
๓.๑           

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.๑           

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ยังไม่ได้ท า
สัญญา/ข้อตกลง) โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 3 รายการ 

5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 2 โครงการ 

 ขอโอนลด จ านวน 3 รายการ 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 298 แผนงานการศึกษา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา                 
อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกเดี่ยว ตั้งไว้ 371,076 บาท  

 ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 215,666 บาท คงเหลือ 155,410 บาท 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 300 แผนงานการศึกษา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา                   
อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง ตั้งไว้ 396,756 บาท                                                        
ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 215,666 บาท คงเหลือ 181,090 บาท 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 301 แผนงานการศึกษา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา                  
อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ (แบบล้อถ่วง) ตั้งไว้ 387,768 บาท                                               
ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 215,668 บาท คงเหลือ 172,100 บาท 

 รวมขอโอนลดงบประมาณ 647,000 บาท 
 รวมงบประมาณคงเหลือ 508,600 บาท 
 

โอนตั้งจ่าย... 
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 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ 
  โครงการที่ 1  
 ขอโอน ไปตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่  แผนงานการศึ กษา วัฒ นธรรม  และนันทนาการ                 

งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปการ                   
โครงการก่อสร้างโดมคลุมเครื่องออกก าลังกาย ขนาด 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 125.00 ตารางเมตร งบประมาณ 312,000 บาท 

  โครงการที่ 2 
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตซอลภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ขนาดพ้ืนที่กว้าง 22.90 เมตร ยาว 42.00 
เมตร งบประมาณ 335,000 บาท 

 รวมวงเงินขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 647,000 บาท  

5.3 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                 
(ยังไม่ได้ท าสัญญา/ข้อตกลง) จ านวน 2 โครงการ  

 - โครงการก่อสร้างโดมคลุมเครื่องออกก าลังกาย งบประมาณ 312,000 บาท 
 - โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแหวน งบประมาณ 

335,000 บาท  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
6.๑           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน  

ผู้มาประชุม  ๑3  คน 
๑. นายสมเกียรติ ตาสีมูล ประธานสภาเทศบาลฯ  สมเกียรติ ตาสีมูล 
2. นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง รองประธานสภาเทศบาลฯ ปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง 
3. นายอินสม สายขัด สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ อินสม สายขัด 
4. นายสกล จันทร์ปิง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สกล จันทร์ปิง 
5. นายสมชัย วงศ์ฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สมชัย วงศ์ฝั้น 
6. ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเดือน กันทา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ ขวัญเดือน กันทา 
7. นายจรัญ จีรัง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ จรัญ จีรัง 
8. นางสังวาลย์ ศรีวิไล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สังวาลย์ ศรีวิไล 
9. นายอิ่นแก้ว นันทะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ อ่ินแก้ว นันทะวงค์ 

๑0. นายบุญชม ฝ่ายลิพล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ บุญชม ฝ่ายลิพล 
11. นายทองดี แปงจันทร์เขียว สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ ทองดี แปงจันทร์เขียว 
12. นายสมศักดิ์ ค าชนะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สมศักดิ์ ค าชนะ 
13. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี เลขานุการสภาฯ จรูญโรจน์ แก้วมณี 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  11   คน 
๑. นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีฯ ชุมพร จาปัญญะ 
2. นายเจริญ อุเต็ม รองนายกเทศมนตรีฯ เจริญ อุเต็ม 
3. นายพิทักษ์ ต่อใจ รองนายกเทศมนตรีฯ พิทักษ์ ต่อใจ 
4. นายสมเพชร ฝ่ายริพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมเพชร ฝ่ายริพล 
5. นายจักรพงศ์ สายขัด เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จักรพงศ์ สายขัด 
6. นายวรวัจน ์ บุญญผลานันท์ รองปลัดเทศบาลฯ วรวัจน ์ บุญญผลานันท์ 
7. นายนคร กันกา หัวหน้าส านักปลัด นคร กันกา 
8. นายบุรทัช เสาวพนธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง บุรทัช เสาวพนธ์ 
9. นายอุดร กองแก้ว ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อุดร กองแก้ว 

10. นางสาวนฤมล พงศ์ธิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล พงศ์ธิ 
11. นางสาวเพียงพินิจ ทีปต์จิร  คนงานทั่วไป เพียงพินิจ ทีปต์จิร 

 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนกล่าวเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แจ้งประกาศอ าเภอหางดง เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยวิสามัญ         

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565  
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ประกาศอ าเภอหางดง เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ยื่นหนังสือต่อ

นายอ าเภอหางดง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2565              
มีก าหนด 15 วัน เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เหลือจ่าย
จากโครงการต่างๆ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างโดมคลุมเครื่องออก
ก าลังกาย และโรงการปรับปรุงสนามฟุตซอลในสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแหวน      
และขออนุมติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496                 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
440/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงอนุญาตให้เทศบาลต าบลบ้านแหวน เปิดประชุมสภา
เทศบาลสมัยวิสามัญ ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่                
11 ตุลาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง เป็นการประชุมสภาสมัย 
เลขานุการสภาฯ สามัญที่  3/2565 ครั้งที่  2 ซึ่ งได้ประชุมเมื่อวัน อังคารที่  30 สิงหาคม 2565                                   

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. รายงานทั้งหมด 16 หน้า กล่าวโดยสรุป   
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ไม่มี 

 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง 
คือ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่  3/2565 ครั้งที่  1  ลงวันที่           
15 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม เห็นชอบ 
11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

 ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถามท่ัวไป ไม่มี 

 ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว           
มี 1 เรื่อง 4.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเดือน กันทา ได้แจ้งหลักการ                  
และเหตุผลรวมทั้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  

 
ซึ่งไม่มีผู้ใด... 
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 ซึ่งไม่มีผู้ใดแจ้งความประสงค์ในการยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ

จึงน าส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                 
(ฉบับรับหลักการ) ให้ประธานสภาเทศบาลเพื่อด าเนินการต่อไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพ่ือพิจารณา) มี 3 เรื่อง  
 5.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

(วาระที่  2  แปรญั ตติ ) รายละเอียดปรากฏ ในรายงานการประชุมหน้ าที่  6                           
ซึ่งประธานสภาได้ขอมติที่ประชุมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงร่างเดิม                             
ตามที่รับหลักการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

   5.1.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(วาระที่ 3 ลงมติ) รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่ 7 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566 เป็นเทศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565  

 5.2 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนว่าด้วยการด าเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 รายละเอียดปรากฏใน
รายงานการประชุมหน้าที่ 8-10 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง                  
1 เสียง 

 5.3 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ มาตรา 54                
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพ่ือเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบ้านต้นเฮือด รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่  10 -12                   
ซึ่งที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งรายละเอียดนั้นจะปรากฏในรายงาน                           
การประชุมหน้าที่ 12-16 รายงานการประชุมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม และคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง 3 ท่าน
ได้ลงนามแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทาง
เลขานุการสภาฯ ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง      
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

สอบ ถาม ใน ที่ ป ระชุ ม ว่ ามี สม าชิ ก สภ าท่ าน ใดจะสอบ ถาม เพ่ิ ม เติ มห รือ ไม่                                          
ถ้าหากไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา                                    
สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ                   
ผมขอมติโดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม รับรอง           11    คน 
 ไม่รับรอง  -   คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 
30 สิงหาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3... 



-6- 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถามท่ัวไป 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
5.1 ขออนุ มัติกัน เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ.2565 กรณี ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                

(ยังไม่ได้ท าสัญญา/ข้อตกลง) โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 3 รายการ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน กระผมในฐานะผู้บริหาร ขอถอนญัตติ  
นายกเทศมนตรีฯ ตามระเบียบวาระที่ 5 5.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2565 

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 3 รายการ 
 5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ 
 5.3 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

(ยังไม่ได้ท าสัญญา/ข้อตกลง) จ านวน 2 โครงการ  

 (1) ตามที่ข้าพเจ้าได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2565 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 3 รายการ ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,155,600 บาท ซึ่งห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมาร์ทคิดส์ อินโนเวชั่น เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน 450,000 บาท 
และให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้ามาท าสัญญาต่อไป เนื่องจากได้รับแจ้งจาก                  
ทางกองคลังว่าในวันที่ 30 กันยายน 2565 ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาร์ทคิดส์                 
อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะเข้ามาท าสัญญากับเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
มีผลให้เกิดการก่อหนี้ผูกพันทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ในการอนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57  

 จึงขอถอนญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ ผู ก พั น  โครงการจั ดซื้ อครุภัณ ฑ์ กีฬ า จ านวน  3  รายการ  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 55 การถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความ
ในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อ
จากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่
ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น
หรือค าแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

จึงขอ... 
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 จึงขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพ่ือพิจารณาการถอน

ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 3 รายการ ตามท่ีได้เสนอญัตติไปนั้น 

 (2) ตามที่ข้าพเจ้าได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 จากวงเงินคงเหลือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จ านวน 647,000 บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

 - โครงการก่อสร้างโดมคลุมเครื่องออกก าลังกาย ขนาด 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร งบประมาณ 312,000 บาท 

 - โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ขนาดพ้ืนที่
กว้าง 22.90 เมตร ยาว 42.00 เมตร งบประมาณ 335,000 บาท 

 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(ยังไม่ได้ท าสัญญา/ข้อตกลง) จ านวน 2 โครงการ ดังกล่าว 

 เนื่องจากในขณะนี้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาร์ทคิดส์ อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคายังไม่ได้เข้ามาท าสัญญากับทางเทศบาล จึงมีผลให้ยังไม่มีเงินเหลือจ่ายจากการท า
สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 3 รายการ ที่จะสามารถโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ได้ และเมื่อไม่สามารถโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ย่อมไม่
สามารถกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ยังไม่ได้ท าสัญญา/ข้อตกลง) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57  

 จึงขอถอนญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2565 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 55 การถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไข
ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่ งเป็นเหตุให้ เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ                     
การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระท าเมื่อใด
ก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
สภาท้องถิ่นหรือค าแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

 จึงขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพ่ือพิจารณาการถอน
ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ตามท่ีได้เสนอญัตติไปนั้น 

นายชุมพร  จาปัญญะ ขอให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณาการถอนญัตติในระเบียบวาระท่ี 5 
นายกเทศมนตรีฯ  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอ 

                          - ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายตามเสนอ - 

นายสมเกียรติ ตาสีมูล... 
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นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมจะขอลงมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอ   

ขอถอนญัตติตามระเบียบวาระท่ี 5 
 5.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

(ยังไม่ได้ท าสัญญา/ข้อตกลง) โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 3 รายการ 

 5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ 

 5.3 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(ยังไม่ได้ท าสัญญา/ข้อตกลง) จ านวน 2 โครงการ  

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติตามระเบียบวาระท่ี 5 (5.1 - 5.3) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาฯ อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือ              

แสดงความคิดเห็นได ้ 

นางสังวาลย์  ศรีวิไล เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านเกิดเหตุอุทกภัย ซึ่งท าให้ถนนหมู่ที่ 5 บางจุดช ารุดเสียหาย  
สมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถามว่าจะด าเนินการแก้ไขในส่วนที่ช ารุดอย่างไรได้บ้าง หากมีงบประมาณที่

สามารถด าเนินการได้ขอฝากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในส่วนนี้ด้วย 

นายอินสม  สายขัด เรื่องน้ าท่วมถนนสายหลัก หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง บริเวณบ้านสีขาว ตามที่ได้รับแจ้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล จากชาวบ้านถึงสาเหตุที่ท าให้น้ าท่วมบริเวณดังกล่าว เนื่องจากมีทางระบายน้ าที่แคบ  

จึงท าให้ระบายน้ าไม่ทันและเกิดน้ าท่วมบริเวณดังกล่าว และส่งผลให้ถนนช ารุดเสียหาย 
ชาวบ้านจึงมีความต้องการเจาะทางระบายน้ าที่บ่อพักให้มีขนาดกว้างขึ้นเพ่ือการระบาย
น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้นและลดการเกิดปัญหาน้ าท่วม บริเวณดังกล่าวนั้น 

นายจรัญ  จีรัง สอบถามเรื่องงบประมาณช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย เนื่องจากที่ผ่านมาเห็นว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล การช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ ขอฝากเรื่องการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ถ้าเป็นไปได้                  

ในปีต่อไปอยากให้เพ่ิมงบประมาณช่วยเหลือในส่วนนี้ เพ่ือจะได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนและรวดเร็ว 

 - พ้ืนที่ต าบลบ้านแหวนเป็นพื้นที่รับน้ าจากต าบลบ้านปงและต าบลน้ าแพร่ไหลผ่านคลอง
แม่ท่าช้างผ่านต าบลบ้านแหวน โดยเฉพาะหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 เนื่องจากปัจจุบันมีการ
ปลูกสร้างบ้านเรือนบริเวณพ้ืนที่รองรับน้ า หรือทางระบายน้ า จึงท าให้เกิดน้ าล้นตลิ่ง   
ขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณหมู่ที่  5 เห็นควรด าเนินการจัดท า                   
รางระบายน้ าแบบเปิด เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าล้นตลิ่ง หรือหากมีแนวอ่ืนที่สามารถ
ด าเนินการได้อยากให้หาแนวทางร่วมกันในการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

  
นายชุมพร จาปัญญะ... 
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นายชุมพร  จาปัญญะ สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นท่ีต าบลบ้านแหวนท าให้ได้รับความเสียหายจากเหตุ  
นายกเทศมนตรีฯ ดังกล่าว เช่น ถนนช ารุดจากการโดนน้ ากัดเซาะ พนังช ารุดเสียหาย ในส่วนนี้ได้แจ้ง                

ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันส ารวจพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านที่ช ารุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย                
ในส่วนของเรื่องการซ่อมแซม และงบประมาณในการช่วยเหลือให้ทางปลัดฯ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้แจ้งรายละเอียด ซึ่งในการช่วยเหลือทางเทศบาลฯ สามารถ
ช่วยเหลือได้ตามอ านาจหน้าที่  

 - เรื่องรางระบายน้ าหมู่ที่  6 แจ้งทางกองช่างเข้าไปด าเนินการส ารวจในส่วนนี้           
เพ่ือดูว่าจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้หรือไม ่

นายบุญชม  ฝ่ายลิพล สอบถามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองง่า หมู่ที่ 7  
สมาชิกสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหมู่ที่ 7 ที่คงค้าง อยากทราบว่าจะเริ่มด าเนินการ

เมื่อใด 
 - แจ้งเรื่องถนนสายหลักบ้ านป่าหมาก หมู่ที่  7  ถนนช ารุด เสียหาย เป็นหลุม                       

ชาวบ้านมีความต้องการหินคลุกหรือแอสฟัลท์คอนกรีตซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุด 
เนื่องจากเป็นถนนสายหลักชาวบ้านใช้ในการสัญจรไปมา  

นางสังวาลย์  ศรีวิไล จากเกตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาในนามตัวแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่บ้านพรรณทิวา  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์

อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างด ี

นายอินสม  สายขัด สอบถามเรื่องประตูเปิด-ปิดน้ า ระหว่างหมู่ที่ 6 บ้านปากกอง และหมู่ท่ี 12  
สมาชิกสภาเทศบาล บ้านดอนไฟ ในส่วนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า

ประตูเปิด-ปิดน้ าดังกล่าวช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ ทางเทศบาลสามารถด าเนินการ
แก้ไขในส่วนนี้ได้หรือไม ่

นายชุมพร  จาปัญญะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองง่า หมู่ที่ 7  
นายกเทศมนตรีฯ เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีปริมาณน้ าไหลผ่านมาก ทางผู้รับเหมาจึงไม่สามารถเข้ามา

ด าเนินการได้ ต้องชะลอการด าเนินการไปก่อน ซึ่งได้มีกันเงินในส่วนของโครงการ
ดังกล่าวแล้ว 

 - เรื่องการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด การซ่อมแซมไหล่ทาง ถ้าใช้การแอสฟัลท์คอนกรีต
ในช่วงฤดูฝนนี้อาจจะท าให้การซ่อมแซมไม่คงทน ขอให้รอระยะเวลาการด าเนินการ    
ในปีงบประมาณ 2566 ซ่ึงจะได้ด าเนินการซ่อมแซมทั้งต าบล 

 - ในส่วนของประตูเปิด-ปิดน้ า ไม่ได้อยู่ในความดูแลของทางเทศบาล ซึ่งอาจจะเป็น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนหรือกรมชลประทาน ขอให้ติดตามสอบถามจาก                  
ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ในส่วนของประตูเปิด-ปิดน้ า ระหว่างหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น 
ประธานสภาเทศบาล ความรับผิดชอบของทางชลประทาน 

นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง จากที่ผมได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 เรื่องประตูเปิด-ปิดน้ า ผมได้ชี้แจง 
รองประธานสภาเทศบาล เบื้องต้นแล้วว่าทางเทศบาลไม่ได้เป็นผู้ดูแล เนื่องจากวันที่เกิดเหตุอุทกภัยชาวบ้าน

ต้องการเปิดประตูน้ าเพ่ือช่วยระบายน้ า แต่ไม่สามารถเปิดได้เพราะมีความเป็นสนิม                
จึงได้ชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดเหตุอุทกภัยให้ช่วยกันขุดลอกทางระบายน้ า
เพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทางผู้ใหญ่ก็รับทราบและเข้าใจร่วมกันแล้ว 

               - ชาวบ้าน... 
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 - ชาวบ้านพรภัทรฝากขอขอบคุณที่ทางเทศบาลด าเนินการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส   

ท าให้ช่วงสถานการณ์อุทกภัยมีการระบายน้ าที่ดีข้ึน 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี เรื่องงบประมาณในการช่วยเหลือเหตุอุทกภัย ต้องดูเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ปลัดเทศบาลฯ ถ้าหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะใช้งบประมาณตามแผนงานงบกลางในการช่วยเหลือ

บรรเทาความเดือนร้อน แต่หากไม่เพียงพอสามารถโอนงบประมาณจากรายจ่ายอ่ืน             
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
สามารถใช้จ่ าย เงินสะสมได้  หากท่ าน เห็ นว่าส่ วน ใดที่ ได้ รับความเดือดร้อน                          
และมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ให้ท่านเสนอโครงการเพ่ือให้กองช่างออก
ส ารวจ และเสนอรายละเอียดพร้อมโครงการเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าจะด าเนินการ
อย่างไร 

นายจรัญ  จีรัง สอบถามเกี่ยวกับโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนวัดจอมทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ 10 ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากเห็นว่ายัง

ด าเนินการไม่สิ้นสุดและเป็นล าเหมืองสายเดียวกัน อยากทราบว่าท าไมไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการต่อเนื่องได้  เนื่องจากชาวบ้านเห็นความส าคัญของโครงการ                
และจัดให้เป็นโครงการแรกในการพัฒนา แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงเกรงว่าจะเกิด
ปัญหาต่อไปในอนาคต 

นายบุรทัช  เสาวพนธ์ ในส่วนของโครงการหมู่ที่ 10 ส่วนนี้เป็นการปรับปรุงจากโครงการเดิมที่เคยมีมาก่อนแล้ว 
ผู้อ านวยการกองช่าง โดยการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเดิมที่ เคยมีอยู่แล้ว ผมได้เคยอธิบายไปแล้วว่าถ้าจะ

ด าเนินการวางท่อในล าเหมืองสาธารณะไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพล าเหมือง ซึ่ งถ้าท่านมีความต้องการจะด าเนินการต้องผ่าน                     
การขออนุญาต อนุมัตจิากทางจังหวัดก่อน 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองง่า หมู่ที่ 7  
ปลัดเทศบาลฯ ท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างเข้าด าเนินการ  
 - งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ที่ยังไม่ได้

ด าเนินการท าสัญญา 1 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 3 รายการ 
คาดว่าจะเข้ามาท าสัญญาภายในวันนี้ 30 กันยายน 2565  

 - ในส่วนของโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดท าแผน
ด าเนินงาน เพ่ือดูระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละโครงการตามเทศบัญญัติฯ                   
ซ่ึงคาดว่าจะประกาศใช้ประมาณวันที่ 11 ตุลาคม 2565  

นายบุญชม  ฝ่ายลิพล แจ้งเรื่องฝารางระบายน้ า หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมาก ช ารุด และทรุดลงไป  
สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้ด าเนินการแก้ไข เนื่องจากเป็นทางระบายน้ า ขอให้ทางกองช่างเข้าไป

ด าเนินการตรวจสอบส่วนนี้ด้วย  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล สอบถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าหากไม่มี ขอปิดการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2565 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  :   11.30 น. 
 

 
ลงชื่อ... 




